

# KSrelief ประกาศจัดการประชุม International Humanitarian Forum ครั้งที่ 2

ศูนย์บรรเทาภัยและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSrelief) ในซาอุดีอาระเบีย เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม International Humanitarian Forum ครั้งที่ 2 ที่กรุงริยาด ในวันที่ 1-2 มีนาคม 2563 โดยงานนี้เป็นหนึ่งในงานด้านมนุษยธรรมที่สำคัญที่สุดของปี และจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยธรรมชั้นนำของโลกมารวมตัวกันเพื่อหาหนทางเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายและวิธีให้การช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิม

งานประชุมดังกล่าวจะจัดการปัญหาความท้าทายด้านมนุษยธรรมที่เร่งด่วนเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก โดยรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจากนักมนุษยธรรมชั้นนำ เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการทั้งหมด

พณฯ ดร.อับดุลลาห์ อัล ราบีอาห์ ผู้ดูแล KSrelief กล่าวว่า “การประชุม Riyadh International Forum ครั้งที่ 2 มีขึ้นในช่วงเวลาที่มีความท้าทายมากมายที่แคววมมนุษยธรรมทั่วโลกต้องเผชิญ นี่เป็นโอกาสพิเศษสำหรับนักมนุษยธรรม ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิทยาศาสตร์ ที่จะมารวมมือกันพูดคุยถึงสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเปิดเผย โปร่งใส และจริงจัง โดยหากเราไม่สามารถหาวิธีที่ดีกว่านี้ในการยกระดับผลลัพธ์และประสิทธิภาพการทำงานของเรได้แล้ว เราก็คงจะทำให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราที่สุดต้องผิดหวัง ดังนั้นเราจึงมีหน้าที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้น”

ผู้เข้าร่วมงานนี้มีทั้งนายแพทย์ที่โดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลก (WHO) เซอร์มาร์ค โลว์ค็อก รองเลขาธิการผู้ประสานงานด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน เดวิด บีสลีย์ กรรมการบริหารของ WFP ฟิลิปโป แกรนดี ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) และ รีม อัล ฮาซิมี่ รัฐมนตรีกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศของยูเออี และผู้ทรงเกียรติรายอื่น ๆ อีกมากมาย

ดร.อัล ราบีอาห์ เปิดเผยว่า ซาอุดีอาระเบียนั้นมีอิทธิพลมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในแคววมมนุษยธรรมสากล พร้อมเสริมว่า การประชุมที่จะมีขึ้นนี้จะเป็เวทีพูดคุยหาวิธีแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติ เพื่อจัดการกับความท้าทายด้านมนุษยธรรมที่เร่งด่วนที่สุดของโลก โดยอาศัยแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจากองค์กรมนุษยธรรมชั้นนำ

KSRelief ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 ให้การสนับสนุนโครงการกว่า 1,200 โครงการทั่วโลก ในการจัดการปัญหาต่าง ๆ เช่น การขาดแคลนอาหาร ความร่วมมือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน การศึกษา และน้ำสะอาด ในปี 2562 KSRelief ได้บริจาคเงินช่วยเหลือเกือบหนึ่งพันล้านดอลลาร์ ในการร่วมงานกับพันธมิตรถึง 144 ราย เพื่อบรรเทาความลำบากของผู้ที่ต้องการทั่วโลก ล่าสุด KSRelief ได้ให้ความช่วยเหลือเงินในการรับมือกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

สื่อมวลชนสามารถลงทะเบียนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซสชันการบรรยายและผู้พูดได้ที่  
<https://rihf.ksrelief.org/Home>